

รายงานที่ 153/2559 เรื่อง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีกล่าวอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน

**ประเด็นการร้องเรียน**

ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผ่านผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ตามคำร้องที่ 512/2558 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2558 เวลาประมาณ 16.30 นาฬิกา ผู้ถูกร้องได้จับกุมผู้ร้องตามหมายจับของศาลจังหวัดร้อยเอ็ดที่ จ.308/1/2557 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2557 แล้วนำตัวไปคุมขังที่สถานีตำรวจภูธรคูใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ร้องเคยถูกดำเนินคดีตามหมายจับดังกล่าว และศาลจังหวัดร้อยเอ็ดมีคำพิพากษายกฟ้องแล้ว ตามคดีหมายเลขดำที่ 4409/2557 คดีหมายเลขแดงที่ 3921/2558 จึงเห็นว่าการกระทำของผู้ถูกร้องเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ

**การดำเนินการ**

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกร้องได้เข้าจับกุมผู้ร้องแล้วนำตัวไปคุมขังที่สถานีตำรวจภูธรคูใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหมายจับของศาลจังหวัดร้อยเอ็ดที่ จ.308/1/2557 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2557 โดยขณะเกิดเหตุมารดาของผู้ร้องได้แจ้งต่อผู้ถูกร้องว่า คดีที่ผู้ถูกร้องเข้าจับกุมตัวผู้ร้องนั้น ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีคำพิพากษายกฟ้องแล้ว ตามคดีหมายเลขดำที่ 4409/2557 คดีหมายเลขแดงที่ 3921/2558 และสามารถสอบถามข้อมูลได้จากทนายความของผู้ร้อง แต่ผู้ถูกร้องยังจับกุมและนำตัวผู้ร้องไปคุมขังที่สถานีตำรวจภูธรคูใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด จนถึงเวลาเช้าของวันที่ 12 ตุลาคม 2558 โดยไม่มีการตรวจสอบข้อมูลและไม่ให้ผู้ร้องประกันตัว ผู้ถูกร้องได้ชี้แจงว่า เหตุที่ผู้ถูกร้องจับกุมผู้ร้องนั้น เนื่องจากผู้ถูกร้องได้ตรวจสอบข้อมูลในระบบตรวจสอบหมายจับค้างเก่าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่า มีข้อมูลหมายจับของผู้ร้องปรากฏอยู่ในระบบฐานข้อมูล จึงดำเนินการจับกุมตามหมายจับ ต่อมาผู้ถูกร้องได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายจากการกระทำดังกล่าวแก่ผู้ร้อง เป็นจำนวน 10,000 บาทแล้ว ผู้ร้องไม่ประสงค์จะดำเนินคดีใด ๆ ต่อไป การกระทำดังกล่าวของผู้ถูกร้องจึงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่เมื่อผู้ร้องได้รับการแก้ไขและเยียวยาผลกระทบอันเกิดจากการกระทำของผู้ถูกร้องและไม่ประสงค์จะดำเนินคดีแล้ว จึงให้ยุติเรื่อง อย่างไรก็ตาม การใช้อำนาจของผู้ถูกร้องในการจับกุมหรือควบคุมตัวบุคคลซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดนั้น อาจมีการกระทำที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นกรณีนี้อีก จึงเห็นควรกำหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ดังนี้

### มาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

(1) ควรปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถานะของผู้ต้องหาตามหมายจับให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

(2) กำชับสถานีตำรวจทุกแห่ง ให้ความร่วมมือในการชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน กรณีที่มี

หนังสือสอบถามจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาและตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอย่างรอบด้านและเป็นธรรม

### ความสำเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

สถานีตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งผลดำเนินการว่า ได้สั่งการให้สารวัตรให้สารวัตรผู้ใหญ่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปฏิบัติตามหน้าที่สุจริตถูกต้องแล้ว ประกอบกับผู้ร้องได้ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมเป็นที่เข้าใจดีไม่ตติใจในประเด็นดังกล่าว และได้ถอนเรื่องร้องเรียนไปจากสำนักงานยุติธรรมแล้ว